

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 567\* Năm 12/ 2023 \* Chúa nhật 12/02/ 2023

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*là thư mục từ* *LM Ernest Nguyễn Văn Hương*

**T**ình hình thế giới trong những ngày qua lại tiếp tục gây chấn động vì trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đó là hai trận động đất xảy ra ở miền nam và miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria ngày 6 tháng 2 năm 2023. Theo tin tức ngày 10/2 cho biết có 19.388 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.377 người thiệt mạng ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2, nâng tổng số nạn nhân lên 22.765. Cơ hội tìm thấy người sống sót tắt dần, mốc 72 giờ mà các chuyên gia coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất, đã trôi qua. Nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn do thời tiết băng giá.

Tuy nhiên vấn đề là trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ nhận được viện trợ từ hàng chục quốc gia sau trận động đất thì các khoản hỗ trợ mà Syria nhận được ít hơn nhiều. Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng các nạn nhân ở một bên của biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria có thể bị bỏ rơi. Giới quan sát nhận định lý do là Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO với vị thế quốc tế ngày càng tăng. Trong khi đó, Syria vẫn ở trong tình trạng "chia năm xẻ bảy" sau nội chiến và bị hầu hết quốc gia phương Tây xa lánh. Vì thế cuộc cứu trợ cũng gặp nhiều khó khăn vì lý do chính trị. Một số khu vực của Syria bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất hiện được chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad rất thân Nga kiểm soát, trong khi một số khu vực khác được kiểm soát bởi phe đối lập, phiến quân người Kurd và các chiến binh Hồi giáo Sunni.

Thiên tai trên thế giới cho thấy con người rất cần sống liên đới với nhau, nhất là khi gặp thiên tai. Một vùng, một quốc gia không thể tự ứng phó vấn đề vì không thể có đủ phương tiện cần thiết. Sự tương trợ nhau khi gặp khó khăn sẽ giúp giải quyết vấn đề khá hơn. Chúng ta hướng lời cầu nguyện cho người bị nạn dù dưới chế độ chính trị nào cũng được bớt đau khổ.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

12/02/2023 CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN -A

## CÔNG CHÍNH HƠN

**“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)**

**Suy niệm:** Các kinh sư và biệt phái là những người giữ luật rất đúng, và cũng rất kiên định tới mức trở thành câu nệ hình thức cứng nhắc, khát khe. Là bậc thầy trong dân, thay vì dạy dân sống tinh thần của Giao Ước thì, qua cách sống của mình, họ làm cho mọi người nghĩ rằng đức công chính chỉ gói gọn trong việc chu toàn lề luật. Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ không dừng lại ở những việc làm vụ hình thức mà phải **“công chính hơn”** tới mức hoàn thiện **“như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”** (Mt 5,48); cụ thể là:

- **sâu xa hơn**, không chỉ bề ngoài mà tận trong tâm hồn: *có lòng giận ghét đã là giết người, có ý muốn ngoại tình đã là ngoại tình trong tư tưởng rồi.*
- **bao dung hơn**: không còn **“mắt đền mắt, răng đền răng,”** nhưng đưa cả má phải khi bị vả má trái.
- **triệt để hơn**: *nếu mắt, tay nên dịp tội cho mình thì hãy chặt nó đi.*

**Mời Ban:** Quan niệm sai lầm và hẹp hòi về đức công chính vẫn tiếp tục trong chúng ta, nếu bạn và tôi vẫn cứ coi việc sống đạo **chỉ là** đi nhà thờ, xem lễ và giữ những việc luật buộc. Đức công chính của người môn đệ Chúa Ki-tô đòi hỏi chúng ta vượt qua những hình thức bên ngoài để đạt đến điều cốt lõi là **“Mến Chúa yêu người.”**

**Chia sẻ:** Hành vi, cử chỉ nào của bạn và cộng đoàn đang cần **“công chính hơn”**?

**Sống Lời Chúa:** Làm việc bổn phận hoặc việc bác ái với lòng yêu mến chứ không vì bắt buộc hoặc vì lý do gì khác.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin đừng để con tự mãn vì đã giữ những gì luật buộc, nhưng xin giúp con biết làm mọi việc chỉ vì mến Chúa và yêu người.*

### ❖ Thế giới Salesian Don Bosco giữ trung tâm chấn động đất tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải tổ chức như thế nào, với cái lạnh, tuyết rơi và tình trạng của nhiều tòa nhà đã bị 12 năm chiến tranh tàn phá nay bị sụp đổ!... Người dân đang cần viện trợ khẩn cấp." Đây là những lời kêu gọi mà Linh mục Alejandro León, Bề trên Tỉnh dòng "Chúa Giêsu" ở Trung Đông (MOR), gửi đi từ Aleppo, Syria, một vùng đất tử đạo, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường gọi, thậm chí còn tử đạo nhiều hơn kể từ thứ Hai tuần này.

Hai trận động đất cực mạnh có tâm chấn ở Kahramanmaraş, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, biên giới tây bắc Syria, xảy ra vào đêm 5-6/2 đã san bằng hàng trăm tòa nhà, làm hơn 20.000 người bị thương và hơn 11.000 người thiệt mạng. Một thảm kịch to lớn một lần nữa ập xuống khu vực vốn đã đầy khổ đau. Một nơi mà cuộc chiến vẫn còn giai đằng giữa lực lượng chính phủ Bashar al-Assad và liên minh dân quân vũ trang, được gọi là phiến quân, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Một cuộc chiến đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 306.000 người, 6,6 triệu người tị nạn chạy ra nước ngoài, và 6,7 triệu người tảo cư trong nước.

Một thảm trạng đau đớn: Hình ảnh Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, với những tòa nhà tám tầng bị phá hủy hoàn toàn, mái nhà và gác xép đổ sập, gợi nhớ đến một trong những trận chiến khốc liệt nhất của cuộc nội chiến Syria, đã diễn ra ở đó. Nhiều ngôi nhà vẫn còn đổ nát sau những trận đánh bom; ngày nay chúng chỉ là đống gạch vụn.

Con cái Don Bosco ở Aleppo đã ngay lập tức hành động, mở rộng trung tâm để hỗ trợ những người di tản, các gia đình đến trú ẩn tại nhà Salêdiêng. Những nhà truyền giáo đang cung cấp thức ăn, chăn màn và quần áo ấm cho dân chúng. Cha Pier Jabloyan, đã cho hay như thế vào ngày hôm qua, 7 tháng Hai.

Một nỗi đau lớn lao vì mọi người sợ hãi và lo sợ về động chấn sau cơn động đất lớn xảy ra lúc 4 giờ sáng. Trái đất rung chuyển, nhà cửa bị phá hủy và có nhiều người chết. Ngoài ra, còn bị mưa tuyết giá lạnh khiến dân chúng phải chạy đi tìm nơi tạm trú". Linh mục Georges Fattal, Giám đốc trung tâm Salêdiêng ở Aleppo, người đã may mắn vì "Trung tâm chỉ có một số cửa sổ bị vỡ đổ!"

Ngay sau những cơn chấn động, nhiều người hoang mang đã tự động tìm nơi ẩn náu tại trung tâm Salêdiêng. "Ngay cả trước khi chuẩn bị những bữa ăn nóng, chúng tôi đã phải trấn an họ vì những người này đã chịu đựng chiến tranh và nghèo đói, giờ họ còn phải đối diện với hậu quả của trận động đất". Cha nói tiếp: "Chúng tôi nhắc nhở họ rằng Chúa Giêsu ở giữa các tông đồ khi biển khơi sóng gió bão bùng đã trấn an các ông 'tại sao các con hãi sợ?' Ngài ở với các tông đồ và Ngài cũng đang ở giữa chúng ta."

Cuối cùng, cha giám đốc Trung tâm Salêdiêng ở Aleppo kết luận bằng kêu gọi sự hỗ trợ cho người dân Syria và Thổ Nhĩ Kỳ: "Chắc chắn dân chúng đang cần sự giúp đỡ về vật chất để tái thiết vì trận động đất dữ dội như chúng ta từng chứng kiến, đã khiến rất nhiều tòa nhà bị sập. Nhưng trước hết, chúng tôi xin quý vị hãy cầu nguyện cho chúng tôi." **Source: Catholic News Agency** [German bishop dismisses Vatican concerns over a permanent synodal council](#)



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Ngọc Anh:** 1.000.000đ. **Bà Tần:** 20.000.000đ. **Nguyễn Thị Tiếng:** 5.000.000đ.